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บ้ีรัฐต้ังทีมอิสระสอบ"สต็อกขาว" นักวิชาการแฉพบสวนเกินโผล 3.3 ลานตัน 
นายนิพนธ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) นับจากรัฐบาลเริ่มรับจํา

นํามาต้ังแต 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2555 มีการรับจํานําขาวในโครงการคิดเปนปริมาณ 10.2 ลานตัน 

เมื่อรวมกับตัวเลขการสงออกขาวต้ังแตเดือนตุลาคม 2554-มิถุนายน 2555 มีการสงออกขาวไป 5.1 ลานตัน การ

บริโภคขาวในประเทศ จํานวน 7.4 ลานตัน รวมเปนท้ังหมด 22.6 ลานตัน แตผลผลิตขาวนาป รวมกับขาวนาปรัง 

รวมไดมีจะมีเพียง 19.4 ลานตัน จึงทําใหเกิดคําถามวาสวนท่ีเกินมา 3.3 ลานตัน นั้นมาจากท่ีใด 

จึงตองการให นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ ชินวัตร ต้ังคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบอีกชุดหนึ่ง โดยใหเปนทีม

อิสระ ซึ่งอาจประกอบดวยตัวแทนของ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) ท่ีเปนเจาของเงิน 

เพื่อตรวจสอบถึงความผิดปกติดังกลาว 

"จากการต้ังขอสังเกตคาดวา ขาวสวนท่ีเกินมาจากประเทศเพื่อนบาน ประมาณ 30-40% หรือ ประมาณ 1 

ลานตัน สวนอีก 2 ลานตันท่ีเหลือ มาจากท่ีไหน ขอให นายกรัฐมนตรีมีการ ตรวจสอบ เพราะเชื่อวามีความไมชอบมา

พากล ซึ่งมีความเปนไปไดวา ขาวท่ีรับจํานํามาใหม ยังไมไดมีการระบายออกไป และอาจจะมีการนําขาวเกาท่ีมีอยู

ในชวงรัฐบาลกอน ออกมาหมุนเวียนเพื่อขาย ไปใหกับพอคาท่ีตองการขาว โดยการตรวจสอบตองการใหลงไปดูวา

ขาวในโกดังท่ีรัฐบาลมีอยู ซึ่งอาจจะเจอขาวเกาท่ีเหลือมาจากรัฐบาลชุดกอน" นายนิพนธกลาว 

ท้ังนี้ มีกระแสขาวในวงการคาขาวดวยวา มีโบรกเกอรบางรายเอาขาวรับจํานํามา เรขาย ใหกับผูสงออกท่ี

ตองการขาว สวนขาวเกา ก็เอาไปขายเพื่อนําไปบริโภคภายในประเทศ และโบรกเกอรบางสวนนําไปทําเปนขาวถุงธง

ฟา ท่ีขาย ในรานถูกใจ ซึ่งขอใหการตรวจสอบดวยวา ขาว ถุงธงฟาท่ีรัฐบาลอนุมัติไป ประมาณ 4 แสนตันนั้น ไดมี

การผลิตออกมาเปนขาวถุงครบตามจํานวนหรือไม 

นายนิพนธ กลาวอีกวา สวนท่ีกระทรวงพาณิชย แถลงวาจะมีการขายขาวจีทูจี ประมาณ 3 ลานตัน ในชวง

ครึ่งปหลังนั้น ขอใหดูตัวเลขท่ีกระทรวงเกษตรของสหรัฐ คาดการณไวดวย ซึ่งพบวาอินโดนีเซียมี ฟลิปปนส และจีน 

ความตองการนําเขาขาวรวมแลว 3.65 ลานตัน เหลือท่ีจะนําเขาในปนี้ไดอีกเพียง 6 แสนตันเทานั้น ซึ่งฟลิปปนสคง

จะไมซื้อขาวขณะนี้ เพราะเปนชวงเขากําลังเก็บเก่ียวขาว ดังนั้นหากไทยตองการจะขายขาว ก็ตองแขงขันกับอินเดีย 

และเวียดนาม แตประเทศผูซื้อเหลานั้น เขาก็ตองการซื้อขาวในราคาถูกกวา เพื่อตองการประหยัดงบประมาณ สวน

อินโดนีเซีย ก็คงไมซื้อเกินจากความตองการ เพราะจะสรางภาระหนี ้

ท่ีมา คมชัดลึก 
 

สงออกขาวสวดยับจํานําทําเจง 
นายวัลลภ พิชญพงศา รองกรรมการผูจัดการ บริษัท นครหลวงคาขาว จํากัด  ผูสงออกรายใหญของประเทศ 

เปดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" วา จากการท่ีรัฐบาลชุดปจจุบันไดดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกราคาสูงท้ัง

ขาวเปลือกนาป 2554-55 และขาวเปลือกนาปรังป 2555 ท่ียังรับจํานําอยูในปจจุบัน สงผลใหผูสงออกมีตนทุนท่ีสูง 

และตองขายในราคาสูงกวาประเทศคูแขงขัน ดังนั้นจึงคาดวาในปนี้บริษัทจะสงออกขาวไดท่ีประมาณ 1 ลานกวาตัน 

จากปท่ีแลวสงออกกวา 2 ลานตัน  

"ปนี้ลําบากท่ีจะเติบโตท้ังปริมาณและมูลคา จากปกติในแตละปบริษัทจะมียอดสงออกโดยเฉลี่ยคิดเปน

สัดสวน 15-18% ของการสงออกขาวในภาพรวมของประเทศ และในปนี้ทางสมาคมผูสงออกขาวไทยคาดไทยจะ

 
 

ประจําวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2555 
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สงออกขาวไดเพียง 6.5 ลานตัน จากปท่ีแลวสงออก 10.6 ลานตัน เหตุมาจากขาวไทยราคาสูงมาก ทําใหเสียตลาด คู

คาหันไปซื้อเวียดนาม-อินเดียแทน อยางไรก็ดีในชวง 6 เดือนแรกของปนี้ยอดสงออกขาวของบริษัทเปนไปตาม

เปาหมายท่ีวางไว เพราะไดอานิสงสจากไนจีเรียเรงสั่งซื้อขาวนึ่งกอนท่ีรัฐบาลเขาจะเก็บภาษีนําเขาขาวเพิ่มต้ังแต 1 

กรกฎาคม 2555 แตในครึ่งปหลังซึ่งเปนไปตามกลไกตลาดปกติ บริษัทจะตองปรับกลยุทธ และหาตลาดทดแทน

ไนจีเรีย" 

นายวัลลภ กลาวยอมรับวา การหาตลาดสงออกใหมเปนเรื่องคอนขางยากหากราคาขาวไทยยังสูงกวาคู

แขงขันมาก (ราคาขาวไทยทุกชนิดเฉลี่ยสูงกวาคูแขงขันเกือบ 200 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน) ดังนั้น สิ่งสําคัญท่ีสุดอยูท่ี

นโยบายรัฐบาลวาจะชวยกระตุนตลาดใหฟนตัวหรือใหซบเซาตอไป ขณะท่ีความพยายามยกระดับราคาขาวไทยใน

ตลาดโลกใหสูงขึ้น ไมใชเรื่องงาย เพราะไทยไมใชผูคารายเดียวท่ีกําหนดราคาตลาดโลก อยากใหรัฐบาลต้ังราคาท่ีผู

สงออกสามารถแขงขันไดในตลาดโลก เพราะต้ังสูงเกินไป ก็ไมมีใครซื้อ และท่ีผานมาบริษัทไดพยายามติดตอกับ

กระทรวงพาณิชย เพื่อขอซื้อขาวในสตอกรัฐบาล แตก็ไมไดรับการติดตอกลับแตอยางใด  

ดานนายเสริมศักดิ์ ควรทรงธรรม ผูจัดการฝายขาย บริษัท ขาวไชยพร จํากัด  ผูสงออกขาวนึ่งรายใหญ 

กลาววา ในชวง 6 เดือนแรกป 2555 ปริมาณการสงออกขาวนึ่งของบริษัทไดลดลงกวา 20% เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ทําใหคาดท้ังปนี้บริษัทจะมียอดสงออกขาว 5.5 แสนตัน จากปท่ีแลวสงออกไดรวม 7แสนตัน เหตุ

จากตนทุนสูงตองขายแพง สะทอนไดจากอินโดนีเซีย และฟลิปปนสท่ีเคยซื้อขาวไทยเปนประจําทุกป แตปนี้กลับขาย

ไมไดเลย 

สําหรับการสงออกขาวของบริษัทในครึ่งปหลัง ยังมุงเปาไปยังตลาดอิรัก ท่ีมีความชื่นชอบขาวไทยเปนพิเศษ 

ซึ่งเม่ือตนปท่ีผานมาอิรักเคยนําขาวขาว 5% จากอินเดีย แตสุดทายคุณภาพไมผานจึงมองเปนผลดีกับไทย แตละป

อิรักซื้อขาวจากบริษัทครั้งละ 1 แสนถึง 2แสนตัน แตปนี้เพิ่งซื้อไปครั้งเดียวแค 7 หมื่น ตัน ซึ่งจากขาวท่ีรัฐบาลไทย

เตรียมระบายขาว จะทําใหราคาขาวในตลาดลดลง และหวังอิรักจะมาชอนซื้อภายหลัง 

ดานนายชูเกียรติ โอภาสวงศ  กรรมการผูจัดการ บริษัท ฮวยชวนคาขาว จํากัด กลาววา  ผานมา 6 เดือน

แลว บริษัทเพิ่งขายขาวหอมมะลิไดกวา 2 หมื่นตัน จากปกติจะขายไดไมตํ่ากวา  6 หมื่นตัน เทียบในเวลาเดียวกัน

หายไปครึ่งหนึ่ง สวนขาวขาว 5% ขายไมไดเลย คูคาอินโดนีเซีย-ฟลิปปนส หันไปซื้อเวียดนาม เพราะราคาถูกกวา 

ประเมินสถานการณเบื้องตนคาดจะสงออกไดประมาณ 5 หมื่นตัน จากปท่ีแลวสงออก 8 หมื่นตัน คิดเปนมูลคากวา 

4,000 ลานบาท  

"หากรัฐบาลยังดําเนินโครงการรับจํานําขาวตอเนื่อง ในปหนาบริษัทอาจตองเปลี่ยนไปขายขาวใหกับเพื่อน

บานแทน เพราะปจจุบันขาวหอมเวียดนาม และขาวหอมกัมพูชาในตลาดไดรับการยอมรับขึ้นเรื่อยๆ และราคาถูกกวา 

ขายไดกําไรมากกวา" 

นายวุฒิพล หวั่งหลี ผูชวยกรรมการผูจัดการบริษัท ชัยทิพย จํากัด ผูสงออกขาวหอมมะลิ กลาววา หาก

พิจารณาสถิติการสงออกขาวไทยจะเห็นวาขาวหอมมะลิ ปริมาณการสงออกจะหายไปเล็กนอยเมื่อเทียบกับขาวชนิด

อ่ืนๆ แตในขอเท็จจริงตลาดขาวหอมมะลิ ซึมยาวตอเนื่องมา 3 ปแลว จากราคาท่ีสูง ในครึ่งปหลังคงตองรอดูทิศทาง

นโยบายของรัฐบาลวาจะทําอยางไรเพื่อกระตุนการสงออก 

ท่ีมา ฐานเศรษฐกิจ 
 

สงออกรายเล็กอวม!จํานําขาวพนพิษ 
แหลงขาวจากธนาคารพาณิชย เปดเผยวา ขณะนี้นาเปนหวงวาผูสงออกขาวบางรายอาจตองเลิกกิจการ

สงออกขาว เพื่อหันมาประกอบธุรกิจอ่ืนแทน เนื่องจากไมมีขาวใหสงออก เปนผลมาจากโครงการรับจํานําขาวของ

รัฐบาล ทําใหขาวอยูในมือของรัฐบาลแทบท้ังหมด  
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ท้ังนี้ เมื่อผูสงออกไมมีขาวสงออก ไทยจึงเสียแชมปการสงออกขาวใหกับอินเดียและเวียดนาม แมจะเปนผู

สงออกขาวรายใหญก็จะเกิดปญหากําไรจากการขายขาวลดลงไดรายไดเขามานอยลง เพราะแขงเรื่องราคาไมได 

ปจจุบันหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) ของกลุมผูสงออกขาวยังไมนากังวล เพราะการใหสินเชื่อผูสงออกขาวเปน

รูปแบบแพ็กกิงเครดิต คือใหวงเงินตามคําสั่งซื้อ ลูกคาจึงไมสามารถนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค แตก็ยอมรับวาผู

สงออกขาวจะขอวงเงินแพ็กกิงเครดิตนอยลง เพราะไมมีคําสั่งซื้อ 

แหลงขาวเปดเผยวา ท่ีนาเปนหวงคือผูสงออกขาวท่ีสายปานยาวมีความสัมพันธท่ีดีกับรัฐบาล จะไดเขา

ประมูลลับกับรัฐบาล และไดขาวออกมาขาย ซึ่งการประมูลลับจะไมมีการบอกลวงหนา จึงมีแตผูสงออก รายใหญ

เทานั้นท่ีจะประมูลได เพราะมีเงินทุนมากกวา ทําใหผูสงออกรายเล็กท่ีสายปานสั้นนอกจากจะเขาไมถึง ก็สูรายใหญ

ไมได ผูสงออกรายเล็กอาจตองกินน้ําใตศอก ซื้อขาวตอจากรายใหญท่ีประมูลได 

"นาเปนหวงวาผูสงออกขาวรายเล็กและไมมีความสัมพันธกับรัฐบาล เพราะรูปแบบการเปดประมูลขาวมี 4 

วิธีคือ ขายในประเทศ ขายรัฐตอรัฐ (จีทูจี) เปดประมูลตามปกติ และเปดประมูลลับ ซึ่งกรณีการเปดประมูลลับเปนเรื่อง

ท่ีจะมีปญหามากท่ีสุด เพราะไมมีการเปดเผยขอมูลท่ีแทจริง" รายงานขาวระบุ  

นอกจากนี้ ผลท่ีเกิดอีกดานคือ ผูบริโภคจะตองซื้อขาวในราคาแพงขึ้นจากเดิม แมปจจุบันรัฐบาลจะควบคุม

ราคาขาว แตตอไปอาจเกิดปญหาเหมือนน้ํามันปาลมท่ีขาดตลาดและมีการจํากัดจํานวนขายปลีก เมื่อรัฐบาลควบคุม

ราคาขาว เพราะเปนสินคาควบคุม ก็ทําใหขณะนี้ผูประกอบการเริ่มแตกแบรนดและผสมขาวขาย ผูบริโภคจึงไดรับ

ประทานขาวในคุณภาพตามราคา แตไมมีใครสังเกต 

นายประสิทธิ์ วสุภัทร ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ธนาคารกรุงไทย เปดเผยวา มีการดูแลผูสงออก

ขาวเปนรายๆ อยูแลว แตขณะนี้ผูประกอบการยังมีความแข็งแรง เพียงแตการสงออกท่ีนอยลงมีผลทําใหสินเชื่อแพ็ก

กิงเครดิตนอยลงไปดวย ซึ่งปจจุบันการใหวงเงินแพ็กกิงเครดิตอยูท่ี 70-80% ของคําสั่งซื้อ 

อยางไรก็ดี ท่ีเปนหวงคือ เมื่อรัฐบาลใชวิธีการรับจํานําขาว ราคาขาวของไทยก็จะสูงกวาคูแขง กระทบผู

สงออกขาวโดยรวม ปริมาณการสงออกก็ลดลง ขณะนี้ปริมาณการสงออกขาวลดลง 35%  

ท่ีมา โพสตทูเดย 
 

ทีดีอารไอวิพากษจํานําขาวคอรรัปชัน 'ทุกระดับ' 
นายนิพนธ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีอีอารไอ) กลาวในโครงการอบรม

พัฒนาศักยภาพผูสื่อขาวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) จัดโดยสมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงเทพ และ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย วานนี้ (28 ก.ค.) วา ทีดีอารไอตองการใหรัฐบาลยกเลิกนโยบายจํานําขาว  โดยตองการ

ใหมีนโยบายชวยเหลือเฉพาะเกษตรท่ียากจนไมใชชวยเกษตรกรทุกคนเหมือนในปจจุบัน  ซึ่งใหอุดหนุนชวยเหลือ

ชาวรายเล็กท่ีมีท่ีดิน 10-15 ไร มีผลผลิตขาวปละ 10 ตัน  เพราะชาวนาท่ีมีผลผลิตปละ 20 ตัน ถือเปนรายใหญ  

ปจจุบันมีชาวนารายเล็กประมาณ 80% ของชาวนาท้ังหมด  รวมท้ังตองการใหรัฐบาลใชระบบประกันราคา

แทนการจํานํา  ซึ่งถาเห็นวาเปนโครงการของรัฐบาลชุดท่ีแลวก็อาจเปลี่ยนชื่อโครงการก็ได                

นายนิพนธ กลาววา นายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย มีแนวคิดจํานําขาวแบบ

จํากัดจํานวนก็อาจทําใหปญหาคอรรัปชันลดลงแตไมสามารถแกปญหาได  โดยท่ีผานมา ไมเคยเห็นโครงการไหนมี

การทุจริตในทุกระดับมากเทานี้มากอน  และเห็นวานางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ควรมอบหมายให

องคกรอิสระท่ีไมมีสวนไดสวนเสียไปตรวจสอบวามีการทุจริต   

ต้ังแตป 2554 เมื่อรัฐบาลรับจํานําขาวเปนขาวเปลือกแลวสีเปนขาวสารจะได 10.2 ลานตัน ในจํานวนนี้นําไป

สงออก 5.1 ลานตัน บริโภคในประเทศ 7.4 ลานตัน รวมขาวท้ังหมด 22.7 ลานตัน แตผลผลิตท้ังปมีเพียง 19.4 ลาน

ตัน  โดยต้ังขอสังเกตวาปริมาณขาวสารเพิ่มมาจากไหน 3.3 ลานตัน  ซึ่งอาจมาจากการลักลอบนําเขาขาวจากเพื่อน

บานมาสวมสิทธิจํานําในไทยและอาจมีการลักลอบนําขาวในสต็อกรัฐบาลไปสงออก 
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รัฐบาลชุดปจจุบันเริ่มใชนโยบายจํานําขาวนาปในเดือน ต.ค. 2554  ซึ่งเมื่อพิจารณาการสงออกขาวในเดือน 

ต.ค. 2554 ถึง ก.ค. 2555 พบวาไทยสงออกขาวได 4.7 ลานตัน มูลคาการสงออก 100,000 ลานบาท ลดลงมากเมื่อ

เทียบกับเดือน ต.ค. 2553 ถึง ก.ค. 2554 ท่ีสงออกได 9.4 ลานตัน มูลคาการสงออก 160,000 ลานบาท  

"ถารัฐบาลยังคงดําเนินการตามนโยบายเชนนี้ตอไปจะทําใหคุณภาพขาวท่ีไดตํ่าลงตอเนื่อง  เพราะเกษตรกร

มั่นใจวาผลิตขาวมาอยางไรก็ขายขาวไดอยูแลวจึงไมเกิดการแขงขันเพื่อผลิตขาวท่ีมีคุณภาพ  แตเกษตรกรจะเรงการ

ผลิตเพื่อใหไดปริมาณมาก  รวมท้ังเกษตรกรท่ีปลูกพืชชนิดอ่ืนจะหันมาปลูกขาวคุณภาพตํ่าไปจํานํากับรัฐบาล  และ

ทําใหพื้นท่ีการปลูกพืชชนิดอ่ืนลดลงและทําใหภาคเกษตรลมสลายได" 

นายนิพนธ กลาววา ปจจุบันรัฐบาลมีขาวสารในสต็อก 10 ลานตัน  โดยราคาขาวสงออกเวียดนามในเดือน 

ก.ค.ปนี้ อยูท่ีตันละ 405 ดอลลาร และถาไทยขายขาวสูงกวาราคาขาวของเวียดนามตันละ 50 ดอลลาร จะทําใหไทย

ตองขายขาวท่ีราคาตันละ 480 ดอลลาร และจะทําใหรัฐบาลขาดทุนประมาณ 87,000-100,000 ลานบาท  

เขากลาววา ตางชาติรูวาไทยมีสต็อกขาวจํานวนมาก และถาไทยเริ่มระบายขาวออกมาจะรูวาไทยเริ่มมี

ปญหาสต็อก จึงทําใหตางประเทศไมจําเปนตองเรงซื้อขาวไทย และเมื่อมีปริมาณขาวเขามาในตลาดเพิ่มขึ้น จะทําให

ราคาขาวตกลงอีก   

นายนิพนธ กลาววา โอกาสท่ีไทยจะขยายขาวแบบรัฐตอรัฐในปนี้มีนอยลง  โดยกระทรวงพาณิชยประกาศวา

ปนี้จะขยายขาวแบบรัฐตอรัฐ 4 ลานตัน แตประเทศท่ีจะซื้อแบบรัฐตอรัฐมีฟลิปปนส อินโดนีเซียและจีนรวม 4 ลานตัน

และท้ัง 3 ประเทศซื้อขาวไปแลว 3.4 ลานตัน จึงเหลือขาวท่ีจะซื้อเพียง 600,000 ตัน  รวมท้ังมีเวียดนามท่ีตองการ

ขายขาวแบบรัฐตอรัฐดวย จึงเปนเรื่องยากท่ีไทยจะขายขาวไดตามเปาหมายท่ีต้ังไว 

ขณะนี้ รัฐบาลเก็บขาวไวมากและรอการขายเทากับการเก็งกําไร  ซึ่งนักการเมืองหรือขาราชการไมไดมี

หนาท่ีเก็งกําไรสินคาเพราะถาเกิดความเสียหาย ถือเปนภาษีของประชาชน  รวมท้ังรัฐธรรมนูญกําหนดไววาไมใหรัฐ

ทําการคาแขงขันกับภาคเอกชน 

"ถารัฐบาลระบายขาวออกมาแลว ราคาขาวในตลาดโลกตกแนนอน ก็ควรทบทวนนโยบายจํานําขาวและ

ชี้แจงใหประชาชนเขาใจ" 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

รมว.พาณิชยไมหวงเสียแชมปสงออกขาว 
นายบุญทรง เตริยาภิรมย รมว.พาณิชย กลาวในรายการ "รัฐบาลยิ่งลักษณพบประชาชน" ถึงสถานการณ

การสงออกขาววา ไมมีอะไรนาเปนหวง เพราะท่ีผานมาหากเทียบปริมาณการสงออกก็ไมไดนอยหนาประเทศอ่ืน 

สวนอีก 6 เดือนท่ีรัฐบาลมีเวลาอยู กระทรวงพาณิชยไดเรงเจรจาการซื้อขายแบบรัฐตอรัฐ(จีทูจี)กับหลายประเทศแลว 

จึงม่ันใจวานาจะมีตัวเลขการสงออกในปริมาณท่ีสูง สวนกรณีท่ีประเทศไทยมีการสงออกขาวตกมาอยูอันดับสามนั้น 

เราเนนยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร เนนพัฒนาสินคาเกษตรใหมีคุณภาพเพื่อใหมีราคาท่ีสูงขึ้น จึงมีนโยบายรับ

จํานําขาวมารองรับ และถือวาประสบความสําเร็จ เนื่องจากสามารถขายสงไดในราคา 10,000 บาทตอตัน และไมเคย

ทําไดมากอน สวนปริมาณขาวท่ีจะสงออกท่ีมีตนทุนสูงขึ้นนั้นเปนหนาท่ีรัฐบาลตองดูแล หาทางระบายออก ท้ังการซื้อ

ขายระหวางรัฐตอรัฐและการประมูลซื้อ รวมท้ังดูแลเรื่องคาครองชีพของประชาชน โดยนําขาวท่ีมีอยูในมือรัฐบาลมา

บรรจุถุงจําหนายขาย ทําใหประชาชนท่ีมีรายไดนอยมีโอกาสซื้อขาวในราคาถูก 

"สําหรับการสงออกลดลงรอยละ 40 ของปท่ีแลวเปนประวัติการณสงออกสูงสุด แตท่ีผานมาเฉลี่ย 8-9 ลานตัน 

ซึ่งจากการดูตัวเลข เราสงออกแลว 3.8 ลาน คูณ 2 ก็ 7.6 ลาน ก็ใกลเคียงกับท่ีผานมา ซึ่งยังไมนับรวมกับท่ีรัฐบาล

ดําเนินการจีทูจี ดังนั้นไมนาหวงวาในประเด็นสูญเสียแชมป แตสิ่งสําคัญคือตองดูความเปนอยูของเกษตรกร ดังนั้น

การเสียแชมปไมนาจะเปนไร และการคงนโยบายขาวสามารถชวยยกระดับได" นายบุญทรง กลาว  
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สวนกรณีท่ีราคาขาวในประเทศทําใหไมสามารถแขงกับอินเดียและเวียดนามไดนั้น นายบุญทรง กลาววา ไม

เชื่อวาการต้ังราคาดังกลาวจะทําใหสงออกไมได และท่ีผานมาการสงออกก็เปนสวนของภาคเอกชน และจีทูจี ดังนั้น

ระบบนี้คงไมไดทําลายระบบการคาขาวในประเทศไทย คนขายก็อยากไดราคาขาวสูง คนซื้อก็อยากไดถูกเปน

ธรรมดา ซึ่งเมื่อเทียบราคาก็ยอมรับวาราคาเราสูงแตตองเขาใจวาคุณภาพประเทศไทยดีกวา ซึ่งประเทศคูคามีความ

มั่นใจวามีคุณภาพ และการสงออกการปลอมปนไมมี มีความเชื่อมั่นในการทําการคากับประเทศไทยมากกวา เมื่อ

เทียบคุณภาพ ราคา เราก็อาจจะชนะบางเรื่อง เสียบางเรื่อง 

"ดังนั้นสิ่งท่ีเรากําลังดําเนินการคือการสรางความแตกตางของสินคาไทย โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ มีการยื่น

จดทะเบียบจีไอ (แหลงกําเนิดสินคา) กับกลุมประเทศยุโรป ซึ่งเบื้องตนไดเจรจากับหลายประเทศแลว หากไดรับการ

รับรองก็ถือวาเปนประโยชนมาก ทําใหเกิดการแบงระดับขาว สําหรับในกลุมอาเซียน มี 4 ประเทศท่ีสามารถปลูกขาว

เหลือสงออก ท่ีผานมาก็มีการทําความรวมมือ เชนเวียดนาม ไมไดมองวาเปนคูแขง แตควรรวมมือพัฒนาเรื่อง

คุณภาพและการตลาดรวมกัน และเมื่อมีการแบงแยกคุณภาพระดับขาวท่ีชัดเจน ก็จะมีราคาอางอิง ซึ่งท่ีผานมาสินคา

ท่ีมีราคาอางอิงแลว เชน น้ํามัน ยางพารา ซึ่งจะเปนประโยชนกับผูผลิตขาวท้ังหมด โดยประเทศไทยมีมาตรฐานขาว 4 

ระดับ และในอนาคตจะเพิ่มมาตรฐานขาวหอมมะลิใหอยูในระดับมาตรฐานสูง" นายบุญทรง กลาว 

นายบุญทรง กลาวอีกวา การสรางมาตรฐานขาว ตัวขาวจะบงบอกเองวาแตละประเทศอยูในระดับใด 

ปริมาณการซื้อขายขาวในแตะละป 60 ลานตัน กวารอยละ 60 จากประเทศอาเซียน ดังนั้นหากรวมมือกันจะเปน

ประโยชนอยางมาก การรับจํานําสงผลใหรัฐมีขาวอยูในมือมาก สิ่งท่ีรัฐมองคือจะเปนการสรางความมั่นคงได คือมีการ

เก็บไว 2 ลานตันเพื่อปองกันภาวะตางๆ และท่ีเหลือก็สงออก สวนขาวท่ีคางสต็อคก็มีการหมุนเวียน การบริหารสต็อ

คอยูในมือรัฐบาล ดังนั้นมองวาชวงท่ีเหมาะสมวาชวงใดตองระบายเปนสิ่งท่ีเราจะตองดูแลและประเมินสถานการณให

ดี ซึ่งท่ีผานมามีการประมูลไปแลว 3 รอบ แตรอบสุดทายใหราคาตํ่ากวาราคากลาง ทําใหประมูลใหมชวงส.ค. สวน

การคาจีทูจีจากการเจรจาแลว คาดวานาจะสงออกได 4 ลานตัน 

"จีทูจี ทําใหเราขายไดปริมาณมากในแตละครั้ง และราคามีความเหมาะสม สวนท่ีผานมาโครงการจํานําขาว

ขาดทุนหรือไม เรื่องนี้ตองยอมรับวาหากมีนโยบายเชนนี้ รัฐจะตองรับภาระ รัฐบาลท่ีผานมาก็เชนกัน แตผมมั่นใจวา

สิ่งท่ีรัฐบาลตองรับภาระจะตํ่ากวาโครงการประกันราคาขาวอยางแนนอน สวนขอหวงใยวาจะมีขาวใหมเขามานั้น ขาว

ใหมท่ีจะมีประกาศรับจํานํานาจะเปนชวงเดือน ต.ค. ดังนั้นรัฐมีเวลา 2 เดือนในการระบายขาว ซึ่งจะมีการทําจีทูจี 

บริหารสต็อคใหดี" นายบุญทรง กลาว 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

บุญทรง'ช้ีคุณภาพของขาวไทยชนะคูแขง เรงจัดเกรดคุณภาพขาวใหเปนมาตรฐานสากล 
นายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย กลาวในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ พบประชาชน 

ถึงนโยบายการรับจํานําขาวและคุณภาพของขาวไทย วา ขาวไทยชนะคูแขงในดานคุณภาพอยางแนนอน 

ในดานของเอกชนไดมีการเรียกรองวา เมื่อมีการรับจํานํา ทําใหขาวไทยไมสามารถแขงขันกับคูแขง อยาง

เวียดนามหรืออินเดียได ในเรื่องราคา ถาเทียบราคาขาวของเวียดนามกับอินเดีย ยอมรับวาราคาขาวของไทย

คอนขางสูง แตคุณภาพของไทยดีกวามาก มีหลายประเทศท่ีมาซื้อขาวไทย เพราะคุณภาพดีกวา รสชาติดีกวา ให

พลังงานสูง แคลอรี่ตํ่า ไขมันตํ่า ซึ่งตางชาติมีความม่ันใจวาขาวไทยมีคุณภาพ และการสงออกของประเทศไทย 

รวมถึงไมมีการปลอมปน โดยเชื่อมั่นท่ีจะทําการคาในประเทศไทยมากกวา เนื่องจากเรามีประวัติทางการคาขาวมา

เปนเวลา 30-40 ป และขาวไทยในตลาดโลกเปนท่ีรูจักกันมาก โดยเฉพาะขาวหอมมะลิท่ีมีคุณคาทางอาหารคอนขาง

สูง ดังนั้น ถาจะเทียบกันท้ังคุณคา ปริมาณ ราคา เราก็อาจชนะในเรื่องคุณภาพ แตจะเสียเปรียบในเรื่องของราคา 

ดังนั้น เรากําลังเรงดําเนินการสรางความแตกตางของสินคาของไทย โดยเฉพาะเรื่องขาวหอมมะลิ ขาวขาว  

สําหรับขาวหอมมะลิไดมีการยื่นจดทะเบียนจีไอ (แหลงกําเนิดของสินคา)กับประเทศในยุโรป ซึ่งไดมีการเจรจาหารือ
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กับรัฐมนตรีการคาของประเทศเยอรมันกับฝรั่งเศสในการชวยสนับสนุนและใหการรับรองการขึ้นทะเบียนจีไอของขาว

หอมมะลิท่ีปลูกในทุงกุลารองไหซึ่งมีท่ีเดียวในโลก ถาเราไดรับการรับรองก็จะทําใหเรามีความแตกตาง สามารถทํา

ตลาดของสินคาใหมีราคาท่ีสูงขึ้นแตกตางจากประเทศอ่ืนได ภายในปนี้นาจะประสบความสําเร็จ 

รมว.พาณิชย กลาวถึง การจัดเกรดคุณภาพขาวของไทย ซึ่งกระทรวงพาณิชยมีกรมการคาตางประเทศท่ี

ดูแลในเรื่องมาตรฐานคุณภาพของสินคาเกษตรในบางอยางเปนผูรับผิดชอบในการระบายหรือจําหนาย และมี

หนวยงาน อคส.รวมถึงหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีจะรวมกันดูแลในเรื่องนี้ดวย ขณะนี้ได

ดําเนินการไปไดมากแลว คาดวาภายใน 2 เดือนนี้ จะทราบวาจะแบงไดก่ีระดับและจะมีการกําหนดมาตรฐานและ

ราคาใหม 

ท้ังนี้ ในกลุมอาเซี่ยนมี 5 ประเทศเทานั้นท่ีมีการปลูกขาวและเหลือเพื่อการสงออก หลักๆ ก็มี ไทย 

เวียดนาม กัมพูชา ลาว และพมา ซึ่งไดมีการหารือกับกัมพูชาและเวียดนามโดยไดรับการตอบรับท่ีดีมาก ในการทํา

ความรวมมือระหวางประเทศท้ังหลายในเรื่องของขาว พัฒนาเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการตลาดรวมกัน 

ดังนั้น การดําเนินการตอไป เมื่อมีการแยกระดับคุณภาพของขาวกันอยางชัดเจนแลว จะมีการเซ็ตราคาอางอิงของ

ขาวใหเปนระดับอาเซียน ซึ่งปจจุบันเรามีมาตรฐานของขาวหอมมะลิอยูแลว และตอไปในอนาคตจะมีการเพิ่ม

มาตรฐานของขาวหอมมะลิ อาจจะมีมากกวาหนึ่งมาตรฐาน เพื่อใหมีราคากวางขึ้น และขาวหอมมะลิของไทยก็จะอยู

ในมาตรฐานท่ีสูงๆ เพราะเราเปนตนแบบของขาวหอมมะลิในโลก ซึ่งตองมีการหารือในประเทศในอาเซียนท่ีปลูกขาว

ดวยกันถึงความรวมมือและใหการรับรองมาตรฐานเหลานี้ และใชมาตรฐานสากล 

ถาเราทําตรงนี้ไดสําเร็จ เราจะเปนคนเซ็ตมาตรฐานใหกับโลกใหม และจะเปนครัวของโลก เปนแหลงท่ีผลิต

อาหารใหโลก เพื่อความมั่นคงทางอาหารอยางแทจริง รมว.พาณิชย กลาว 

ท่ีมา ฐานเศรษฐกิจ 
 

'รัฐ'ถอยประชานิยมจํานําขาวทุกเมล็ด 1.5 หมื่น 
นายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยภายหลังเปนประธานประชุม

คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) วา ท่ีประชุมยังไมมีการอนุมัติกรอบระยะเวลาการรับจํานําขาวเปลือกนา

ปท่ีคาดวาจะเริ่มวันท่ี 1 ต.ค.นี้ เพราะเห็นวาจะตองปรับวิธีการรับจํานําใหม โดยจะกําหนดเพดานกรอบวงเงินของ

เกษตรกรท่ีจะนําขาวเปลือกมาจํานํากับรัฐบาล 

เนื่องจากท่ีผานมาเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีนาไมมากจะจํานําขาวไดเพียงเล็กนอย ขณะท่ีเกษตรกรบางรายมีท่ีนา

มาก ลับไดจํานําขาวในปริมาณสูง จึงตองพิจารณาและขอเวลาทบทวนเพื่อใหเกิดความเปนธรรม แตจะพยายามให

เปดรับจํานําไดต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคมนี้เปนตนไป 

เบื้องตนคาดวาจะใชงบประมาณในการรับจํานําแบบไมจํากัดจํานวนขาวเปลือกไมตํ่ากวากรอบเดิมท่ี 2.6 

แสนลานบาท ซึ่งอัตราการรับจํานําขาวเปลือกนาปยังคงเปนราคาเดิม เชน ขาวเปลือกเจาความชื้นไมเกิน 15% อยูท่ี 

15,000 บาทตอตัน และขาวเปลือกหอมมะลิความชื้นไมเกิน 15% อยูท่ี 20,000 บาทตอตัน 

รายงานขาวระบุวา กอนหนานี้ ฝายคาน และนักวิชาการ ไดออกมาเตือน ใหรัฐบาลถอยนโยบายประชานิยม 

โดยเฉพาะนโยบายจํานําขาวทุกเม็ด ท่ีคาดวาจะทําใหรัฐสูญเสีย 1-3 แสนลานบาท และจะกระทบการคลังในอนาคต 

ดร.นิพนธ พัวพงศกร ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) เห็นวานโยบายรับ

จํานําขาวเปลือก เปนนโยบายจนตรอกท่ีทําขึ้น เพื่อใหชนะการเลือกต้ังเทานั้น ขณะท่ีความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นแก

โครงการนั้นมีจํานวนมาก และขณะนี้รัฐบาลกําลังตกอยูในสถานการณกลืนไมเขาคายไมออกกับนโยบายนี้ 

เขาประเมินวา ผลการดําเนินโครงการจํานําขาวตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปท่ีผานมา ทําใหปริมาณขาวเปลือก

ครึ่งหนึ่งของประเทศตกอยูในมือรัฐบาล และยังไมมีการระบายขาวออกไป ปญหาท่ีจะตามมา คือ รัฐบาลจะไมมีโกดัง
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เก็บขาวท่ีจะจํานําล็อตใหม ซึ่งไดขาววา ขณะนี้ภาคเอกชนไดลงทุนสรางโกดังไวรองรับแลว ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็

จะขาดเงินในการเปดรับจํานํารอบใหม 

"ถาเปดจํานํารอบใหม รัฐบาลไมมีโกดังเก็บขาวตอไป เราจะเหมือนประเทศอินเดียท่ีเอาขาวมากองไวเต็ม 

แตถารัฐบาลจะระบายขาว ราคาขาวก็ตองตกลงแน ไมมีทางขายไดราคา ขณะนี้ผมคิดวารัฐบาลกําลังวิ่งเตนเพื่อขาย

ขาว แตไมมีใครซื้อ ฉะนั้น รัฐบาลกําลังมีปญหาท่ีเรียกวา กลืนไมเขาคายไมออกกับนโยบายนี้" เขากลาว 

"ถามีชาวนาเพียง 1 ลานคนท่ีเขาโครงการนี้ ก็เทากับวา มีเพียงชาวนา 1 ลานคนมี่มีผลผลิตสวนเกิน ซึ่งเปน

ชาวนาท่ีร่ํารวยเขาโครงการนี้ แตอยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวา ชาวนาท่ีเขาโครงการจะไดรับจํานําในราคา 

15,000 บาทตอตัน" เขากลาว 

ม.ร.ว. ปรีดียาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี เห็นวา ขณะนี้มีความเปนหวงวินัยทางการเงินการคลังของ

รัฐบาลวา จะนําไปสูปญหาใหญในอนาคต ซึ่งตรงกับความเปนหวงของวิทยาการผูรวมสัมมนาดวย เนื่องจากตอนนี้ 

เริ่มเห็นการหมกหนี้ของรัฐบาลไวตามท่ีตางๆ และมีความเปนหวงในโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล เพราะมี

แนวโนมจะขาดทุนมหาศาลจากรัฐบาล รับจํานําขาวท้ังหมด 15 ลานเกวียน ซึ่งทําทาวารัฐบาลจะขายไมออก ขณะท่ี

คุณภาพขาวเริ่มเสื่อม 

รวมท้ังในแงของราคาขาว เมื่อเอาขาวมาอยูในมือเราท้ังหมดแลว ราคาขาวโลกจะสูงขึ้น ตอนนี้พิสูจนแลววา 

ไมจริง เพราะปริมาณการคาขาว นําเขาสงออก มีเพียง 30 ลานตัน แตขณะท่ีปริมาณการผลิตขาวของโลกมีสูงถึง 

400 ลานตัน เมื่อมีการแขงขันสูงจะยิ่งทําใหราคาตํ่าลงไปอีก 

"เมื่อรัฐบาลรัฐซื้อขาวมาและตองขายในราคาท่ีไมขึ้น เห็นผลขาดทุนเปนจํานวนเงินมหาศาลถึงแสนลานบาท 

หากรัฐบาลยอมรับผลขาดทุนไดถึงแสนลานบาทแลวหากปลอยไปยอมรับผลการขาดทุนตอไปเปนหลัก 2-3 แสนลาน

บาท โดยสวนตัวเห็นวา รัฐบาลไมมีวินัยทางการเงินการคลัง และจะกอหนี้ในระยะยาวจนเกิดปญหาอีก 10-15 ป

ขางหนาได" เขากลาว 

ท่ีมา  กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

"ย่ิงลักษณ"ส่ังสอบทุจริตขาว "สยามอินดิกา"ดวยหวงกระทบรัฐบาล 

แหลงขาวจากวงการคาขาวเปดเผยวา ขณะนี้มีหลายฝายทําหนังสือถึง น .ส .ยิ่ งลักษณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี ใหตรวจสอบโครงการรับจํานําขาวเปลือกและการระบายขาวในรัฐบาลกวา 10 ลานตัน โดยเฉพาะ

ขั้นตอนหรือวิธีการรับจํานําและระบายขาวมีการเอ้ือประโยชนและทุจริตหรือไม 

แหลงขาวจากทําเนียบรัฐบาลกลาววา นายกฯไดแสดงความกังวลถึงกระแสขาวท่ีเกิดขึ้น ไดติดตาม

สถานการณขาว การสงออกขาว และปญหาการทุจริตโครงการรับจํานํา และสั่งการใหรองนายกรัฐมนตรีทําการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง รวมถึงการทบทวนวิธีการรับจํานําเพื่อลดชองโหวใหมากขึ้น พรอมมอบหมายใหนายบุญทรง 

ออกรายการย่ิงลักษณ พบประชาชน (28 ก.ค.) ชี้แจงสถานการณขาว หลังตัวเลขการสงออกขาวไทยลดลงและเสีย

แชมปผูสงออกขาวโลกใหอินเดียและเวียดนามในชวง 6 เดือน "สวนเรื่องสยามอินดิกา ไดรับทราบถึงกระแสขาวท่ีมี

มาตลอด และไดสั่งการใหกระทรวงพาณิชยตรวจสอบ เพราะไมอยากใหเปนประเด็นกระทบตอภาพลักษณของ

รัฐบาล"  

แหลงขาวจากผูสงออกขาวกลาววา เปนท่ีรับรูกันในวงการคาขาวถึงการมีบทบาทและความใกลชิดของ

บริษัท สยามอินดิกากับนักการเมือง และกําลังสงสัยวาเปนบริษัทต้ังใหมของบริษัท เพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด 

เพราะเปนท่ีรูกันวาผูดําเนินการติดตองานราชการในการเขารวมประมูลและเสนอขายขาวใหบริษัทผูสงออกและโรงสี 

มักเปนบุคคลกลุมเดียวกัน และยังมีขอนาสังเกตอีกเรื่องคือตราบริษัทมีลักษณะคลายคลึงกันมาก 
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"กําลังติดตามวาบริษัทเพรซิเดนทท่ีปดตัวลงเพราะมีปญหาสภาพคลองนั้น มีการแตกบริษัทใหมหรือเปนนอ

มินี (ถือหุนแทน) หรือไม เพราะลาสุดสยามอินดิกาไดสตอกขาวรัฐเก็บไวในโกดังภาคกลางเกือบ 2 ลานตัน ซึ่งยังมี

ขาวอีก 1-2 ลานตันท่ีรอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟเขียวใหเปดประมูลไดภายในเดือนตุลาคมนี้" แหลงขาวกลาว  

นายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย กลาววา ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายขาว

แหงชาติ (กขช.) วันท่ี 27 กรกฎาคม มีมติเห็นชอบขยายการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป 2555 สําหรับเกษตรกร

ปลูกขาวภาคกลาง ท่ีเพาะปลูกและเก็บเก่ียวลาชาจากภาวะน้ําทวมใหญ และมีผลผลิตเหลือไมเกิน 2 ลานตัน

ขาวเปลือก นาจะใชงบประมาณไมเกิน 2 หมื่นลานบาท สําหรับโครงการรับจํานําฤดูกาลผลิตใหม 2555/2556 

กําหนดเปดรับจํานําต้ังแต 1 ตุลาคม 2555 โดยไมจํากัดปริมาณรับจํานํา ในราคาเดิม ขาวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 

20,000 บาท ขาวเปลือกเจาตันละ 15,000 บาท ขาวหอมมะลิจังหวัดตันละ 19,000 บาท ขาวเหนียว ตันละ 16,000 

บาท เปนตน ใชงบประมาณรับจํานํา 2.6 แสนลานบาท สวนท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอเปลี่ยนชื่อขาวหอม

จังหวัด เปนขาวหอมมะลินั้น ท่ีประชุมไมเห็นดวยเพราะมองวาผลเสียมากกวาผลดีและกระทบตอราคาขาวหอมมะลิ

ในพื้นท่ีภาคอีสาน สวนปญหาทุจริตท่ีเปนขาวนั้นไดต้ังคณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริงแลว  

นายชาญชัย รักษธนานนท นายกสมาคมโรงสีขาวไทย กลาววา สมาคมไดทําหนังสือถึงกระทรวงพาณิชยให

ยกเลิกการเปดขามเขตรับจํานําขาวเปลือกในบางจังหวัดท่ีมีขาวมาจํานํานอย เพราะเห็นวาไมคุมตอคาใชจาย  

นายธนินท เจียรวนนท ประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ หรือซีพี กลาววา 

เห็นดวยกับนโยบายจํานําขาวของรัฐบาล เพราะหากราคาขาวปรับตัวสูงขึ้นสามารถขายไดในราคาปรับเพิ่ม สวนท่ี

คาดวาจะทําใหรัฐบาลขาดทุน 1 แสนลานบาท เห็นวาเอกชนไมควรขายขาวแขงตางประเทศหรือขายตามกลไกตลาด 

เพราะจะเสียเปรียบประเทศอ่ืน แนวทางเหมาะสมคือควรเก็บขาวไวรอขายเมื่อราคาสูง หรือนําไปแปรสภาพเพิ่ม

มูลคา และไมเห็นดวยกับการเปดลงทะเบียนท่ีเปนโอกาสใหเกิดการคอรรัปชั่นไดงาย แนวทางเหมาะสมคือควรหา

บริษัทกลางมีโกดังเก็บขาว มีแบงกการันตี มีประสบการณมาบริหารสตอกขาว  

ท่ีมา มติชนรายวัน 
 

**************************************************** 

เวียดนาม 
สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานวา การสงออกขาวชวงวันท่ี 

1-26 ก.ค. 2555 มีจํานวน 548,757 ตัน มูลคา 225.208 ลานเหรียญสหรัฐฯ และนับต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค.- 26 ก.ค. 

2555 มีจํานวนรวม 3.96 ลานตัน มูลคา 1.791 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 13% และมูลคาลดลง 17% 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2554 ท่ีสงออกได 4.549 ลานตัน มูลคา 2.152 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) 

ทางดานสถานการณราคาขาวสงออกของเวียดนามอยูในระดับทรงตัวแมวาอุปทานขาวในตลาดจะมีมากขึ้น

เพราะอยูในชวงท่ีผลผลิตขาวจากฤดูการผลิตฤดูรอน (summer-autumn crop) ออกสูตลาดเปนจํานวนมาก แต

ในชวงนี้ยังคงมีความตองการขาวจากจีนเขามา ประกอบกับมีโครงการรับซื้อขาวเพื่อเก็บสต็อกไวตามนโยบาย

รัฐบาลจึงชวยพยุงตลาดไมใหราคาลดลงมากนัก โดยขาวขาว 5% ราคาอยูท่ีระดับ 405-410 เหรียญสหรัฐตอตัน 

FOB (Saigon Port) ลดลงจาก 410-415 เหรียญสหรัฐตอตันเมื่อสัปดาหกอน ขณะท่ีขาวขาว 25% ราคาอยูท่ีระดับ 

375-395 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB เพิ่มขึ้นจากระดับ 370-380 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB เมื่อสัปดาหกอน 

ในชวงนี้ ผูซื้อจากจีนไดกลับมาซื้อขาวจากผูสงออกหลายล็อต โดยแตละล็อตมีจํานวนประมาณ 10,000-

15,000 ตัน และคาดวาปนี้จีนจะเปนผูซื้อขาวรายใหญแทนท่ีอินโดนีเซีย ฟลิปปนส และมาเลเซียท่ีเคยเปนผูซื้อราย

ใหญของเวียดนามเมื่อปกอนๆ 

นายกรัฐมนตรีเหงียน ตัน ดุงของเวียดนาม ระบุไวในคําสั่งท่ีลงนามในวันพฤหัสบดีท่ี 19 ก.ค.วา ต้ังเปาท่ีจะ

สงออกขาวอยางนอย 6-7 ลานตันตอปจนถึงป 2558 โดยเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเขตสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง 
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รัฐบาลระบุวา ภายในป  2563 เขตสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง ควรมีพื้นท่ี 11-12 ลานไร  สําหรับการ

เพาะปลูกขาว แมจะคาดการณวาอัตราการขยายตัวของเมืองใหญในภูมิภาคนี้ อาจเพิ่มขึ้นเปน 34.2% ในป 2563 

จากอัตรา 28% ในป 2558 ท้ังนี้เขตสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง เปนแหลงผลิตขาวราว 50% ของเวียดนาม และขาว

ราว 90% ท่ีเวียดนามสงออกนอกประเทศเปนขาวท่ีผลิตในเขตนี้ 

ท่ีมา Riceonline.com  
 

อินเดีย 

ทางการอินเดีย รายงานความคืบหนาการเพาะปลูกขาวฤดูการผลิตหลัก ( summer-sown crop) ณ วันท่ี 27 

ก.ค. มีการเพาะปลูกแลว 119 ลานไร ลดลง 9% จากชวงเดียวกันของปท่ีผานมา โดยพื้นทีท่ีกําลังประสบภาวะฝนตก

นอยไดแก แควน West Bengal, Odisha Uttar Pradesh และ Punjabซึ่งอยูทางตอนเหนือของประเทศ 

ท่ีมา Riceonline.com  
 

บังคลาเทศ 

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเปดเผยวา รัฐบาลกําลังวางแผนท่ีจะสงออกขาวขาว เพื่อเปนการยกระดับราคา

ขาวในประเทศและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น หลังจากท่ีราคาขาวในประเทศลดลง และมีแนวโนมผลผลิตขาว

ในประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยในปการผลิตนี้ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. ผลผลิตขาวมีจํานวน 33.79 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก

จํานวน 33.52 ลานตันเมื่อปท่ีแลว และในขณะนี้รัฐบาลมีสต็อกขาวจํานวน 1.02 ลานตัน และขาวสาลี 254,000 ตัน 

(ณ วันท่ี 12 ก.ค.) 

อยางไรก็ตาม รัฐบาลยังไมไดระบุวันเวลาท่ีจะยกเลิกคําสั่งหามสงออกขาวสาร (common varieties) ซึ่ง

ประกาศมาต้ังแตป 2008 หลังจากท่ีราคาขาวในตลาดโลกพุงสูงขึ้น ตอมาเมื่อเดือน เม.ย. ท่ีผานมา รัฐบาลไดยกเลิก

คําสั่งหามสงออกขาวหอม (aromatic rice) ไปกอนแลว 

เม่ือปงบประมาณท่ีผานมา บังคลาเทศเคยนําเขาขาวและขาวสาลีรวม 2.2 ลานตัน โดยเปนการนําเขาขาว

มากถึง 1.3 ลานตัน แตในปงบประมาณนี้ มีการนําเขาขาวเพียง 350,000 ตัน เทานั้น เพราะผลผลิตขาวในประเทศ

เพิ่มขึ้นและเพียงพอกับความตองการบริโภค   

ท่ีมา Riceonline.com 
 

พมา 

มีรายงานวา ในขณะนี้ไดมีการลักลอบสงออกขาวประมาณวันละ 2,500 ตัน จากชายแดนทางตอนเหนือของ

พมาท่ีติดกับรัฐฉาน ( the Shan State) ไปยังประเทศจีน โดยในปจจุบันนี้รัฐบาลจีนมีนโยบายหามนําเขาขาวตาม

แนวชายแดนพมา แตกลับมีรายงานวา ผูคาขาวรูเห็นเปนใจกับเจาหนาท่ีทองถ่ินของทางการจีนจึงทําใหเกิดการ

นําเขาขาวอยางไมถูกกฏหมายจากพมาเพื่อท่ีจะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีในอัตราท่ีสูง ซึ่งรัฐบาลจีนกําหนดภาษีการคา 

(commercial tax) ในกรณีท่ีเปนการคาตามชองทางปกติ (สงออกทางเรือ หรือทางอากาศ) ไวท่ี 65% ซึ่งรวมถึงภาษี

สงออกอีก 3% นอกจากนี้ยังตองมีคาใชจายเก่ียวกับคลังเก็บสินคา และการตรวจสอบคุณภาพขาวอีกดวย 

ท้ังนี้ นอกจากการลักลอบนําเขาจะมีเจาหนาท่ีของวทางการจีนรูเห็นเปนใจดวยแลว เกษตรกรท่ีอยูตามแนว

ชายแดนก็ชวยทําใหเกิดการลักลอบนําเขาขาวดวย โดยการแจงปริมาณผลผลิตท่ีพวกเขาผลิตไดเกินจริงโดยท่ีพวก

เขาจะไดรับคาตอบแทนจากผูคาขาวท่ีลักลอบนําเขาขาว 

เมื่อเดือน มิ.ย. ท่ีผานมา ในระหวางการประชุมประจําปของหอการคาพมา( the Union of Myanmar 

Federation of Chambers of Commerce and Industry; UMFCCI) สมาคมอุตสาหกรรมขาวพมา The Myanmar 

Rice Industry Association (MRIA) ไดเรียกรองใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการเจรจากับทางการจีนเก่ียวกับ
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ขอกําหนดในการสงออกขาว ซึ่งในขณะนี้ทางการจีนยังลังเลใจท่ีจะซื้อขาวจากพมาเพราะยังมีความกังวลเรื่องของ

คุณภาพขาว 

สําหรับการลักลอบนําสงออกขาวไปยังประเทศจีนทางแนวชายแดนนั้น ผูคาขาวระบุวา ราคาขาวคุณภาพตํ่า 

(ehmeta) หรือขาวขาว 25% ราคาอยูท่ี 408 เหรียญสหรัฐตอตัน หรือประมาณ 2,600 หยวน และขาวคุณภถาพสูง 

หรือขาวขาว 5% ราคาอยูท่ี 446 เหรียญสหรัฐตอตัน หรือประมาณ 2,840 

ท่ีมา Riceonline.com 
 

อินโดนีเซีย 

นายรุสมาน เฮริอาวัน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกลาววา รัฐบาลอาจจะยังคงนําเขาขาว

ในปนี้ เพื่อคงระดับมูลภัณฑกันชนของขาว แมคาดวาวาผลผลิตขาวของอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้น 4.3% ในปนี้ เนื่องจาก

สภาพอากาศเอ้ืออํานวย 

กอนหนานี้ สํานักงานพลาธิการของอินโดนีเซีย หรือ BULOG ประเมินวาผลผลิตขาวของอินโดนีเซียจะมี

จํานวนท้ังสิ้น 38 ลานตันในป 2555 เพิ่มขึ้น 4.3% จากผลผลิตของปท่ีแลว 

ท้ังนี้ อินโดนีเซียเปนผูบริโภคขาวรายใหญเปนอันดับท่ีสามของโลก โดยมีปริมาณการบริโภครายป 139 

กิโลกรัมตอคน แมวาจะสามารถผลิตขาวเองไดพอเพียงในป 2551 และป 2552 แตอินโดนีเซียก็เริ่มนําเขาขาวในป 

2553 หลังจากสต็อกลดลงและการเก็บเก่ียวตกตํ่า โดยในป 2554 อินโดนีเซียนําเขาขาว 1.9 ลานตัน จากไทย 

เวียดนาม และอินเดีย 

ท่ีมา Riceonline.com 

 

จีน 

สํานักงานศุลกากรของจีน (GAC) เปดเผยวา ยอดนําเขาธัญพืชของจีนในครึ่งปแรกพุงสูงขึ้น 41.2% เมื่อ

เทียบกับปกอน มาอยูท่ี 40.85 ลานตัน โดยสวนใหญไดรับปจจัยสนับสนุนจากการนําเขาขาวโพดและขาวสาล ี

GAC เปดเผยวา ในชวงครึ่งปแรก ยอดนําเขาถ่ัวเหลืองของจีนอยูท่ี 29.05 ลานตัน เพิ่มขึ้น 22.5% เมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันในปท่ีแลว, ยอดนําเขาขาวโพดอยูท่ี 2.4 ลานตัน พุงขึ้น 6,535.2%, ยอดนําเขาขาวสาลีอยูท่ี 

2.19 ลานตัน เพิ่มขึ้น 294.9%, ยอดนําเขาขาวบารเลยอยูท่ี 1.51 ลานตัน พุงขึ้น 62.3% และยอดนําเขาขาวสารอยูท่ี 

1.19 ลานตัน เพิ่มขึ้น 226.9% 
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อิรัก 

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ประกาศผลประมูลซื้อขาวขาวท่ีไมใชบาสมาติจํานวน

อยางนอย 30,000 ตัน เมื่อวันท่ี 24 ก.ค. ท่ีผานมา โดยอิรักไดตกลงซื้อจํานวน 110,000 ตัน ประกอบดวยบริษัท 

Toepfer International  เสนอขาวจากประเทศไทย 40,000 ตัน ราคาประมาณ 623.89 เหรียญสหรัฐตอตัน c&f liner 

out และบริษัท Olam International เสนอขาวจากประเทศไทย 40,000 ตัน ราคาประมาณ 629 เหรียญสหรัฐตอตัน 

c&f liner out และซื้อจากบริษัท Saif International ซึ่งเสนอขาวจากประเทศอุรุกวัย 40,000 ตัน ราคาประมาณ 671 

เหรียญสหรัฐตอตัน c&f free out ท้ังนี้ เมื่อรวมการประมูลในครั้งนี้ ปรากฎวาในปนี้อิรักซื้อขาวจากไทยรวม 580,000 

ตัน) 

ท้ังนี้ การประมูลเมื่อวันท่ี 8 ก.ค. ท่ีผานมา คณะกรรมการธัญพืชอิรักตกลงซื้อขาวจํานวน 82,000 ตัน จาก

ประเทศไทย ในราคาประมาณ 585-590 เหรียญสหรัฐตอตัน (ในปนี้อิรักซื้อขาวจากไทยรวม 500,000 ตัน ณ วันท่ี 8 

ก.ค.) 

ท่ีมา The Iraqi Grain Board 
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อิหราน 

รัฐบาลอิหรานไดประกาศเพิ่มภาษีนําเขาขาว (import duty) จากเดิมอัตรา 45% เปน 90% โดยมีผลต้ังแต

วันท่ี 1 ก.ค. เปนตนมา เพื่อปองกันการนําเขาขาวมากจนเกินไป ซึ่งการปรับเพิ่มภาษีนําเขาในครั้งนี้คาดวาจะสงผล

กระทบโดยตรงกับปากีสถาน และอินเดียท่ีมีการสงออกขาวไปยังอิหรานเปนจํานวนมาก  

วงการคาคาดวา หลังจากอิหรานเพิ่มภาษีนําเขาขาว อาจทําใหมีการลักลอบนําเขาขาวตามแนวชายแดนท่ี

ติดกับประเทศอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้น ซึ่งในชวงท่ีผานมา มีการสงออกขาวจากอินเดียโดยผานทางประเทศ

อัฟกานิสถานเปนจํานวนมาก 
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